

แพทย์สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย ร่วมสัมมนาแพทย์ระดับนานาชาติ เชื้อพหุภัยปัจจุบันแต่งงานช้า เสี่ยงปัญหาหมั้นบุตรยาก



ทั้งนี้ โดยคาดว่าจะการสัมมนาดังกล่าวจะช่วยแพทย์ทั่วเอเชีย สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้มีบุตรยากเฉพาะบุคคล เพื่อจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพื่อต่อยอดในภูมิภาคของตัวเอง

“ปัจจุบันตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของตลาดผู้มีบุตรยากในแถบประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศ

จีน เวียดนาม อินเดีย มีจำนวนคนใช้คอนเซ็ปต์สูงขึ้นมากหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ต่อปี โดยปัจจุบันนี้ปัญหาที่มักพบในคนไข้ นอกจากจะเป็นปัญหาผู้มีบุตรยากแล้ว ยังมักพบผู้มีปัญหาด้านโรคพันธุกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย การสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ใช่มีแค่เรื่องเทคนิคที่ผมได้นำมาแนะนำ แต่

สิ่งที่ทุกคนจะได้รับในครั้งนี้คือ วิธีการดูแลคนไข้ที่เราได้นำมาแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยคนไข้ลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดจำนวนครั้งในการรับการรักษา เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เร็วขึ้น” รองศาสตราจารย์มาร์ค โบว์แมน กล่าว

นายศรัย อัสสมกร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซูพีเรีย

เอ.อาร์.ที. กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในปีนี้ ที่ได้รับเกียรติ

ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาของคณะสูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ระดับนานาชาติทั่วเอเชีย ถือเป็นความสำเร็จภายหลังจากการทำงานมากกว่า 8 ปี ที่เราได้ร่วมทำงานกับทีมแพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ประเทศจนได้รับความไว้วางใจและถูกจัดให้เป็นศูนย์ผู้มีบุตรยากที่มีผลสำเร็จในระดับเอเชียจนเป็นที่ยอมรับแก่ประเทศอื่นๆ

“นับว่าประสบความสำเร็จมากในครั้งแรกและในภูมิภาคที่สามารถจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณะแพทย์ในภูมิภาค ถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งมีคณะแพทย์เข้าร่วมมากถึง 9 ประเทศ โดยให้ความสนใจและร่วมกันแชร์องค์ความรู้ของ

แพทย์สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีบุตรยากในภูมิภาคเอเชีย ร่วมสัมมนาแพทย์ระดับนานาชาติ ในงาน “Superior A.R.T. Annual Regional Clinical Symposium 2015” โดยมี รองศาสตราจารย์มาร์ค โบว์แมน ประธานชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของสังคมอเมริกันสำหรับแพทย์เฉพาะทางด้านการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคแก่สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในทวีปเอเชีย

รองศาสตราจารย์มาร์ค โบว์แมน กล่าวว่า ด้วยปัจจัยที่ผู้หญิงอายุมากขึ้น มีการแต่งงานช้าลง ส่งผลกระทบการมีบุตรยาก เป็นปัญหาของประชากรในระดับโลก โดยจะพบผู้ที่มีบุตรยากมากขึ้น 1 ใน 6 คน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแนะนำเทคนิคที่จีดี ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้หญิงที่อายุ 45 ปี ให้มีโอกาสมีบุตรได้จากเมื่อก่อนที่เทคนิคจะช่วยให้มีบุตรมากสุดอายุ 40 เท่านั้น อีกทั้งความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันทำให้แก้ปัญหาผู้มีบุตรยากได้กว่าร้อยละ 50

แต่ละท่าน สำหรับตัวเลขตลาด
ผู้มีบุตรยากในประเทศไทยไม่ได้โต
มากนัก แต่ตลาดกลุ่มที่มีอัตราเพิ่ม
มากขึ้น ที่ทุกคนคาดไม่ถึงกันคือ
กลุ่มของคนไข้ที่มาด้วยปัญหา
โรคพันธุกรรม ทุกวันนี้เรา
สามารถป้องกันโรคต่างๆ ก่อน
ที่คุณจะตั้งครรภ์ได้ เพราะ
ฉะนั้นคนที่อยากมีลูกเขาก็
จะมีความกังวลกับบุตรที่
กำลังจะเกิดมา ซึ่งตลาด
ส่วนนี้ถือว่าเป็นตลาดกลุ่ม
ใหญ่มากและนับวันจะยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” นายศรายุธ
กล่าวทิ้งท้าย